



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: คาราวานแก้แค้น
2. ภาพข่าว: แก้ภัยแล้ง
3. 'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ลุยแก้ปัญหาลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ
4. กรมประมงคิดสูตรเด็ดอาหารเม็ดต้นทุนต่ำคุณภาพดี นำร่องทดลองเลี้ยงปลา...
5. โควิดดันไทยแข่งจีนใช้สมุนไพร 5.3 หมื่นล.
6. สืบหาไฮไลต์ โครงการลงทุนรัฐ ปิดฝุ่นรอพายุโควิดสงบ
7. ภาพข่าว: เปิดปฏิบัติการฝนหลวง
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: อาหารฮาลาลไทยทิศทางสดใส
9. ปก.ประสานทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดผลกระทบภาวะ...
10. สกู๊ปพิเศษ: ใครได้ใครเสีย? ฝ่ายค้านเมินชกฟอก ปมซื้อขายตำแหน่ง...

สื่อ

- มติชน (กรอบบ่าย)
- แนวหน้า
- แนวหน้า
- แนวหน้า
- มติชน
- มติชน (กรอบบ่าย)
- เดลินิวส์
- ไทยรัฐ
- สยามรัฐ
- สยามรัฐ

มติชน
กรอบนำ

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15675

Col.Inch: 17.56

Ad Value: 27,218

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: คาราวานแก้แฉ่ง

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 81,654

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



คาราวานแก้แฉ่ง - เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธี สัญญา แสงพุ่ม พงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และคณะผู้บริหาร จัดพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน โดยมี ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ สำนักงานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14530

Col.Inch: 14.77 Ad Value: 13,293

ภาพขาว: แก้วชัยแล้ง

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 39,879

คลิป: ชาว-ดำ



แก้วชัยแล้ง : กรมชลประทาน นำโดย สัญญา แสงพุ่มพวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีปล่อยคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2563/64 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

'ธรรมนัส' ลงพื้นที่ ลุยแก้ปัญหาลำไย 8จังหวัดภาคเหนือ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายสภาอาชีพเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่รัฐบาลได้ทำการอนุมัติงบประมาณกว่า 3,400 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท

ขณะที่ข้อเสนอของสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) เกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ พ.ศ.... มีความก้าวหน้า โดยคณะทำงานสามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามข้อเรียกร้องที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่วมกันเสนอ และอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 90 วัน ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นี้จะได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหของผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฐานราก ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย น้ำ และอาชีพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ก็คือการปลูกกล้วยองุ่นจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป

กรมประมงคิดสูตรเด็ดอาหารเม็ดต้นทุนต่ำคุณภาพดี นำร่องทดลองเลี้ยงปลาทะเลช่อนทะเลได้สำเร็จ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมให้นักวิชาการประมงมีการพัฒนาผลงานวิจัยใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนในการผลิต แต่ยังคงรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยล่าสุด กรมประมงได้มีการศึกษานานวิจัยเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ด้วยการใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลในกิจการอุตสาหกรรมมาทำการผลิตเป็นอาหารเม็ดต้นทุนต่ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนที่หาได้ง่าย และมีราคาถูก สามารถทดแทนการใช้ปลาป่น และกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่มีราคาค่อนข้างสูงและยังหาได้ยากอีกด้วย ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมด ประกอบกับในปัจจุบันปริมาณ

ปลาป่นที่ผลิตได้ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงและขาดแคลนในบางฤดูกาล ส่งผลทำให้ราคาปลาป่นและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กล่าวในรายละเอียดว่า ทางศูนย์ฯ ได้ทดลองนำเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีก และผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ซึ่งมีโปรตีนไฮโดรไลสเสดจากการย่อยเศษเหลือของการแปรรูปปลาทะเลในท้องถิ่น กากปาล์มเนื้อใน และวัตถุดิบอื่นๆ มาผลิตเป็นอาหารเม็ดสัตว์น้ำชนิดเม็ดแบบลอยน้ำ ให้มีระดับโปรตีน 38-42 เปอร์เซ็นต์ โดยทำการอัดเม็ดที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของปากสัตว์น้ำ ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้นำร่องใช้อาหารดังกล่าวทดลองเลี้ยงกับปลาทะเลกลุ่มกินเนื้อ ได้แก่ ปลาทะเลช่อน และปลาช่อนทะเล ซึ่งมีความต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูง ซึ่งอาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มนี้มีราคาสูงกว่ากลุ่มกินพืช โดยจากการทดลองวิจัยดังกล่าว พบว่า อาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งปลาทะเลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำนี้ พบมีการเจริญเติบโตที่ดีและอัตราการรอดสูง รวมถึงคุณภาพเนื้อปลาทะเลไม่ลดลง ไม่มีของเสียจากตัวปลาทะเล และ

อาหารที่ทำให้เกิดดินและน้ำเสียบริเวณแหล่งเลี้ยงอีกด้วย

อธิบดีกรมประมง กล่าวตอนท้ายว่า กรมประมงยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยจะเร่งพัฒนาสูตรการผลิตอาหารเม็ดต้นทุนต่ำ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสำหรับใช้เลี้ยงปลาทะเลชนิดอื่นและปลาน้ำจืด รวมทั้งสัตว์น้ำกลุ่มกุ้งทะเล และกุ้งน้ำจืดต่อไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันผลิตอาหารเม็ดต้นทุนต่ำ คุณภาพดี ไว้ใช้เองและขยายผลต่อยอดในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทรศัพท์ 0-7662-1822 ในวันและเวลาราชการ

โควิดต้นไทยแข่งขันใช้สมุนไพร5.3หมื่นล.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทย ปี 2560-2562 มีอัตราการเติบโต 10% ต่อปี ในปี 2563 มีพื้นที่การผลิต 45,990 ไร่ ผลผลิตรวม 114,975 ตัน การผลิตพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐ นำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนสนใจและต้องการใช้พืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ขยายการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรขึ้นทะเบียนรวม 2,866 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตสมุนไพรตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผลิตสมุนไพรในรูปแบบแปลงใหญ่ 34 แปลง ใน 21 จังหวัด 1,531 ราย พื้นที่ 5.5 พันไร่ ปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร ของงบประมาณจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าพืชสมุนไพร เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

นายทองเปลวกล่าวว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ เติบโตเฉลี่ย 10.3% ภายหลังจากใช้ แผนแม่บท มากกว่าจีนที่เติบโตเฉลี่ย 5.06% เกาหลีใต้ 5.43% และญี่ปุ่น 0.85% การส่งออกพืชสมุนไพรอยู่ในรูปวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบ และผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าหลายประเภท ไม่ได้นำมารวมมูลค่า อาทิ สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร การนวดและสปา ดังนั้นตลาดสมุนไพร จึงเป็นตลาดเติบโตสูงต่อเนื่อง ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐ เป็นต้น

“ตลาดอาเซียน การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคี ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านประสบการณ์การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เกษษุอุตสาหกรรมและการตลาด แต่ในภาคการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรต้นน้ำจำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกร ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และแรงงาน เพื่อแข่งขันกับวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม (ซีแอลเอ็มวี)” นายทองเปลวกล่าว

สำรองไฮไลต์ โครงการลงทุนรัฐ ปิดฝุ่นรพายุโควิดสงบ

เริ่มต้นปี 2564 อย่างทุลักทุเล หลังจากก่อนหน้ารัฐบาลวางแผนไว้ทั้งเรื่องการดึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ แต่ต้องพึ่งไม่เป็นท่าจากโควิดเจ้ากรรมที่กลับมาระบาดระลอกใหม่อีกครั้ง ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 เพื่อพายุเศรษฐกิจภาคธุรกิจจะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ แม้จะยังเป็นแบบเดิมๆ ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง รวมถึงขยายโครงการเราชนะ และโครงการ ม.33 เรารักกัน

แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอ เพราะนั่นแค่ประคองตัวให้มีกินมีใช้รายวัน จนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายและการจ้างงานฟื้นตัวอีกครั้ง พร้อมกับการรอความหวังรายได้จากภาคท่องเที่ยว ที่หากโชคดีไม่มีระบาดซ้ำแบบรุนแรงจนต้องล็อกดาวน์ และวัคซีนไม่ได้เลื่อนจากมิถุนายนออกไปอีก ส่วนนี้ที่ช่วยพายุเศรษฐกิจระยะกลางได้ แต่ระยะยาว การลงทุนภาครัฐน่าจะจะเป็นไม้ตาย ที่ยังช่วยต่อลมหายใจเศรษฐกิจไทย!

●ตั้งธงดึงทุนนอกเข้าประเทศ

วัดได้จากการดำเนินงานของ **สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ที่ได้รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 เดือน ให้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี รับทราบ โดยระบุว่า เมืองต้นได้จัดทำแนวทางสำหรับกระตุ้นการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ **หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร** ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าทีมในการติดต่อทบทวน นักลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และภาคเอกชนในต่างประเทศ พร้อมเตรียมจัดโรดโชว์ ทั้งแบบประชุมทางจอภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (เทเลคอนเฟอเรนซ์) และผ่านตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในต่างประเทศ เพื่อร่วมเชิญชวนนักลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ในการปรับแนวทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ทั้งเรื่องกฎเกณฑ์ มาตรการภาษี ใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งวีซ่าในการเดินทางด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากแรงขับเคลื่อนในภาคการลงทุนใหม่ๆ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

●ตั้งเป้าเทงบรัฐเข้าลงทุน20%

สอดคล้องกับแนวคิดของ **อาคม เติมพิทยาไพสิฐ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่า ในเรื่องของการลงทุน เป็นเรื่องสำคัญที่แม้ว่าไทยจะกลับมาเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อีกครั้ง ก็ยังไม่หยุดการดำเนินงานในส่วนนี้ เพราะเป็นเสมือนเครื่องยนต์หนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไป ถ้าไม่มีการลงทุน การจ้างงานก็จะไม่มีตามไปด้วย ดังนั้น การลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน จะปล่อยให้โควิด-19 มาทำให้การลงทุนหยุดชะงักไม่ได้

ทั้งนี้ หากจะพูดถึงเส้นของไทยที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ต้องกลับมาดูว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยดีหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันไทยก็ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นตามลำดับ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น เพราะถ้าภาคการลงทุน หรือการก่อสร้างชะงักก็จะมีผลต่อการพัฒนาโดยรวมของประเทศทั้งที่ ซึ่งทางธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ได้ให้ความเห็นว่าการลงทุนในไทยยังต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้รัฐบาลกำหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณว่า จะต้องลงทุนให้ได้ 20% ของปีงบประมาณ

●ชู3บิกโปรเจกต์สร้างพื้นฐาน

ส่วนเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างรายได้ของภาครัฐ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีความมั่นใจว่าไทยมีภูมิคุ้มกันเพียงพอทางการเงิน ในการลงทุนโครงการและเรื่องรายจ่ายต่างๆ ของภาครัฐ โดยเบื้องต้นจะมุ่งไปที่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เน้นไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพราะรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่อีอีซีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 3 เรื่อง คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน (สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็นโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ทางภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ โดยจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ 12 อุตสาหกรรมที่รัฐผลักดันในขณะนี้ โดยเพิ่มอุตสาหกรรมด้านชีวเวช เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

โทมไลน์ 3 โครงการรัฐ

โครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีด) เชื่อม 3 สนามบิน



โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา



โครงการทำเรื่อน้ำลึกแหลมฉบัง ระยะที่ 3



กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(08.02.2021)

ดังนั้น การซื้อเชิญนั้กลงทุนจากต่างประเทศ ก็ต้องมีการจัดแพคเกจดึงดูดเพื่อให้เข้ามาลงทุนในไทย

อีกเรื่องที่สำคัญ คือ การสร้างความยั่งยืนในประชาชนและเศรษฐกิจ โดยการสร้างอาชีพและรายได้ในประชาชน ซึ่งผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยว ว่างงานและกลับไปภูมิลำเนาเพื่อเริ่มอาชีพใหม่ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกอาชีพที่มั่นคงไหมและสร้างรายได้ได้หรือไม่ แต่ก็มีจำนวนมากที่เริ่มอาชีพใหม่แล้วมีรายได้เพียงพอ ดังนั้น ภาคการเกษตรจึงเป็นภาคที่สำคัญรัฐบาลจึงได้ผลักดันและสร้างเสริมอาชีพสำคัญ พร้อมทั้งให้งบประมาณสร้างอาชีพแก่เกษตรกรกรม เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คนกลุ่มนี้อีกทางหนึ่งด้วย

“สำหรับหลักการในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหลังจากนี้ แบ่งเป็น 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.ด้านดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน พัฒนาระบบ และการทำงานจัดเก็บภาษีพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์มากขึ้น 2.ด้านธุรกิจสีเขียว โดยภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานสะอาด ซึ่งปัจจุบันด้านตลาดทุนก็ได้ออกพันธบัตรสีเขียวเพื่อสนับสนุนด้านนี้อีกด้วย

และ 3.เรื่องของคุณภาพและความเป็นอยู่ ที่เป็นภารกิจหลัก 3 ประการที่รัฐต้องดูแลประชาชน” นายอาคมกล่าว

แม้ภาครัฐจะเริ่มปูทางให้เห็นแล้วว่า หลังจากนี้จะเน้นการลงทุนเป็นหลัก แต่ความมั่นใจเริ่มสั่นคลอนอีกครั้ง ทั้งในเรื่องของความปั่นป่วนทางการเมือง และอีกประเด็นสำคัญคือ การประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของไทย อย่างโครงการรถไฟฟาสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) ที่คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ได้มีการประกาศยกเลิกการประมูลไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการฯเคยให้แนวทางไว้ หากในระยะเวลา 1 เดือนที่เลื่อนเวลาการเปิดซองแล้วไม่มีข้อสรุป หรือมีความล่าช้าออกไป จะมีผลกระทบต่อการค้าเงินโครงการ ปัจจุบันล่วงเลยมากกว่า 1-2 เดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาและทำตามขั้นตอนใหม่ เพื่อให้เกิดการค้าเงินงานตรงตามแผนและไม่ให้กระทบต่อโครงการในภาพรวม

● คค.ให้มั่นใจการลงทุนไม่สะดุด

จากปัญหาดังกล่าว ทศหน้าอย่าง ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจว่า การยกเลิกการประมูลดังกล่าวไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแน่นอน สำหรับปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นคณะกรรมการฯ ม.36 จะต้องรีบประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดประมูลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และสามารถเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาสเตอร์แพลน

● สสำรวจโครงการคืบหน้า/ค้างท่อ

สำหรับแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมปี 2564 นี้ อาทิ โครงการศึกษาแผนแม่บทเอ็มอาร์ แมป ทั้ง 9 เส้นทาง เบื้องต้นจะเริ่มนำร่องจำนวน 3 เส้นทาง อาทิ เส้นทาง ชุมพร-ระนอง 120 กม. เส้นทางกาญจนบุรี-ตราด ระยะทาง 220 กิโลเมตร (กม.) และเส้นทางหนองคาย-แหลมฉบังระยะทาง 490 กม. เป็นแนวเส้นทางที่คู่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟไทย-จีน (กรุงเทพฯ-หนองคาย) คาดว่าภายในไตรมาส 2 ปี 2564 จะลงนามสัญญาเพื่อศึกษาออกแบบโครงการฯ ซึ่งจะศึกษาให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยใช้งบเงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์ ขณะเดียวกันจะต้องรอดูบริษัทผู้รับจ้างศึกษาออกแบบและลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อนว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการพัฒนามอเตอร์เวย์ให้สอดคล้องไปกับการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ จะศึกษาแผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเล อ่าวไทย-อันดามัน (แลนด์บริดจ์) โดยการพัฒนามอเตอร์เวย์ควบคู่กับรถไฟทางคู่ เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง เพื่อลดเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้า เชื่อมต่อระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้กับการขนส่งและโลจิสติกส์

อีกทั้งกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาคารจระจกในจังหวัดภูเก็ต โดยบูรณาการโครงข่ายทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว ระยะทาง 22.4 กม. ของกรมทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดความแออัดบนทางหลวงหมายเลข 402 รวมทั้งการวางระบบติดตามโครงการขนาดใหญ่ เพื่อบูรณาการการบริหารสั่งการติดตามผล และแก้ไขปัญหาในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ อาทิ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โครงข่ายรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติการประชาสัมพันธ์ มิติการเร่งรัดการก่อสร้าง มิติการบริหารจรรยา และมิติการบริหารพื้นที่ร่วมกับโครงการอื่น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งปี 2564 กระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณรวมกว่า 231,924 ล้านบาท

ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการพัฒนาด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณกว่า 78,521 ล้านบาท ได้แก่ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำและเชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ปรับปรุงทางน้ำทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ บำรุงรักษาทางชลประทาน เพื่อส่งน้ำระบายน้ำและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ 3,207 ล้านบาท อาทิ บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปรารถเปรื่อง (สมาร์ท ฟาร์มเมอร์) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ยกกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นประมาณ 113,980 ล้านบาท

ด้านการลงทุนของกระทรวงพลังงาน ปี 2564 เตรียมแผนกระตุ้นการลงทุนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รวมประมาณ 1.3 แสนล้านบาท มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก คือ 1.การสร้างพลังงานเข้มแข็ง สร้างความชัดเจนกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน ผลักดันลดค่าครองชีพ ส่งเสริมแข่งขันเปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) รวมถึงเตรียมพร้อมเปิดประมูลสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 23 การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา และกำหนดการส่งเสริมการลงทุนปิโตรเลียมระยะที่ 4 ในพื้นที่ออีชี ที่เป็นการลงทุนรูปแบบใหม่สอดคล้องกับขนาดของออีชี หลังจากรัฐบาลได้อัดฉีดเงินประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท ลงทุนพื้นฐานทางพลังงานและประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 2.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นยอดขายดีเซล (B10) ต่อเนื่อง พร้อมกำหนดให้นำมันแก๊สไฮโซล E20 เป็นน้ำมันเบนซินหลักในปี 2564 และร่วมขับเคลื่อนโครงการชุมชนทั่วประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านการจัดสรรเงินของกองทุนอนุรักษ์ฯ ประมาณ 2,400 ล้านบาท และ 3.ส่งเสริมลงทุนพลังงานสะอาด เร่งรัดโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ กระตุ้นการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน 400 เมกะวัตต์

● จ่อปรับกฎจูงใจลงทุนใหม่ฯ

พาคความเห็นจาก **ดนุชา พิชยนันท์** เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ให้ความเห็นที่ ไทยควรมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ อาทิ กฎระเบียบในการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งในไทย เป็นต้น รวมถึงดำเนินการตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่ไทยอยากดึงความรู้และเครื่องมือจากต่างประเทศเข้ามา ว่า ความต้องการของกลุ่มเหล่านี้คืออะไร เพื่อดึงนักลงทุนเหล่านี้เข้ามา ซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงการกำหนดกรอบกว้างๆ ยังไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม

“เรื่องนี้ต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง อีอีซี บีโอไอ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อจัดอุปสรรคในการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น คาดว่าประมาณ 1-2 เดือนหลังจากนี้ จะนำข้อสรุปที่ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง เพื่อสรุปแผนและกรอบการดำเนินงานให้รับทราบในเมืองต้น เรื่องแผนดึงนักลงทุนก็ดำเนินการคู่ขนานไปกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วย”

ขณะที่เรื่องของการดึงดูดการลงทุนต่างชาติ หากมีการดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยในช่วงนี้ อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมปกติ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าได้สูงขึ้น ซึ่งต้องดูเทรนด์ของโลกด้วย เนื่องจากหลายประเทศเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ซึ่งไทยเองต้องการให้ธุรกิจเหล่านี้เข้ามาในประเทศเช่นกัน อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งไทยต้องปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น ระหว่างนี้ไทยต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทั้งเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ และทิศทางของผู้แข่งว่าเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ

เลขาธิการพัฒนาระบุว่า ในเรื่องขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในปัจจุบันนั้น มองว่าไทยต้องเร่งดำเนินการเรื่องความเชื่อมโยงทางการค้ากับต่างประเทศ ในขณะที่เดียวกันต้องดึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น และยืนยันว่าไทยยังมีศักยภาพสู้ประเทศเพื่อนบ้านได้ เนื่องจากขนาดเศรษฐกิจของไทยยังใหญ่กว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม แต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะเวียดนามยังมีแนวโน้มที่ครอบเศรษฐกิจจะโตขึ้นต่อเนื่อง จากความกังวลดังกล่าว จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ไทยจะต้องเร่งอัปสกริลริสติกแรงงานในประเทศ เนื่องจากไทยยังขาดแรงงานช่างเทคนิค และวิศวกร จำนวนมาก เนื่องจากเด็กไทยหันไปเรียนบริหาร และเรียนด้านสังคมเป็นส่วนใหญ่ ไทยจึงต้องผลิตคนออกมารองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ต้องการให้เข้ามาลงทุนในประเทศด้วย

●บีโอไอลุ้นค่าขอทะเล3แสนล.

ปิดท้ายความเห็นจากหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการผลักดันภาคการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่าง **นฤดม เทอดสิทธิ์ศักดิ์** รองเลขาธิการบีโอไอ เผยว่า การลงทุนในประเทศไทยในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น สอดคล้องกับที่สภาพัฒนาการศกฯคาดการณ์ว่าการลงทุนของภาคเอกชนปีนี้ขยายตัว 4.2% ฟื้นตัวจากปี 2563 ที่ลดลง 8.9% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าส่งออกปี 2564 ขยายตัว 4% แต่มีเงื่อนไขสำคัญ คือ ไทยต้องสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้ นอกจากนี้ ผล

จากการที่รัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งโครงข่าย 5จี ในพื้นที่จะมีมูลค่าที่สำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับไปดูสถิติการลงทุนปี 2563 แม้เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 เกือบทั้งปี แต่พบว่าการลงทุนช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 (ตุลาคม-ธันวาคม) เริ่มมีทิศทางดีขึ้น จากช่วง 11 เดือนแรกปี 2563 หรือเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงกว่า 1,300 โครงการ รวมเงินลงทุนกว่า 3.1 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและอาหาร พลังงาน ยานยนต์และชิ้นส่วน การแพทย์ และกิจการโลจิสติกส์ โดยพื้นที่อีอีซี คงได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากที่สุด 387 โครงการ เงินลงทุน 128,000 ล้านบาท หรือประมาณ 40% ของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด ส่วนปี 2564 บีโอไอประเมินว่าคำขอจะมากกว่า 3 แสนล้านบาทแน่นอน ขณะที่การออกบัตรส่งเสริมมีโครงการมาออกบัตรส่งเสริมกว่า 1,200 โครงการ รวมเงินลงทุนกว่า 4 แสนล้านบาท เป็นสัญญาณที่ดีว่าในปี 2564 จะมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

●วางรากฐานอุตสาหกรรมอนาคต

สำหรับทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอในปี 2564 ล่าสุด บีโอไอได้มีการประเมินผลพร้อมทบทวนนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ได้เข้ามา และมองสถานการณ์ไปข้างหน้า รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) รวมทั้งความเห็นจากนายสุพัฒนพงษ์ หน่วยงานเอกชน ดังนั้น ปีนี้บีโอไอจะเน้นขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนให้เป็นกลไกสำคัญของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ขยายฐานอุตสาหกรรมเดิมที่เป็นจุดแข็งของไทย และสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพของการลงทุนมากกว่าปริมาณเพียงอย่างเดียว

ทั้งหมดนั้น เพราะทีมเศรษฐกิจรู้แล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะโตไปแบบเดิมไม่ได้ ต้องอาศัยวิกฤตครั้งนี้ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล อีโคโนมี และกรีนอีโคโนมี เต็มรูปแบบ พร้อมกับเร่งพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาอีโคซิสเต็ม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ และเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่ดีที่สุดของภูมิภาค ซึ่งพอเหมาะกับนโยบายของประเทมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอย่างสหรัฐ ซึ่งโจ ไบเดน ประกาศไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

แม้รัฐจะใส่เกียร์เดินหน้าแผนลงทุนเต็มสูบ แต่คงต้องลุ้นต่อไปว่าท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฐานรากเริ่มไม่แข็งแรงแล้ว รัฐจะไปสู่จุดหมายที่หวังได้หรือไม่ต่อไป

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



☑ **เปิดปฏิบัติการฝนหลวง...** ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้งประจำปี 64 พร้อม น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นาย ปรภัตร์ โพธิ์สุธิน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และนายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สนามบิน นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์



อาหารฮาลาลไทยทิศทางสดใส

ปัจจุบันตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดหลักที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากปัจจัยขับเคลื่อนหลัก การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านคน ในปี 2553 เป็น 2.8 พันล้านคนในปี 2593 ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะยิ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ข้อมูลจาก Salaam Gateway สถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจโลกอิสลาม ระบุว่าปี 2561 ตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่า 1,369 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 17% ของค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลกและคาดว่าในปี 2567 ตลาดอาหารฮาลาลจะมีมูลค่าถึง 1,972 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับไทยปัจจุบันถือว่ามีส่วนแบ่งในตลาดนี้ไม่มากนัก ทั้งที่มีศักยภาพก่อนข้างมากเพราะเราเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่อันดับที่ 11 ของโลก

ปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไทยมีมูลค่าส่งออกถึง 35,037 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 2.44% ของมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลโลก



ช่วงที่ผ่านมานอกจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังมีให้ความสำคัญกับนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของประเทศคู่ค้า

ส่วนของอาหารฮาลาล ดูเหมือนมีแนวโน้มสดใสมากขึ้น โดยหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการพัฒนาผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานฮาลาลไทย โดยใช้หลักศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในปี 2570

มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า, จัดตั้งสถาบันฮาลาล, การพัฒนาฐานข้อมูลฮาลาล, ส่งเสริมฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล รวมทั้งระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิฮาลาล และแผนการที่มุ่งเจรจาการค้าในตลาดกลุ่มมุสลิมอื่น

และนับเป็นข่าวดี เมื่อศูนย์ฮาลาลขององค์การอาหารและยา ชาติอู่อาระเบีย (SFDA) ศูนย์กลางแห่งมาตรฐานฮาลาล อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) สามารถออกประกาศนียบัตรฮาลาลสำหรับการส่งเสริมสินค้าอาหารเข้าชาติอู่อาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นับเป็นก้าวสำคัญของไทย สินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย/ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฮาลาลจาก CICOT จะเป็นที่ยอมรับของชาติอู่อาระเบีย และ โลกมุสลิมมากขึ้น.

ส-เล-เต

ปก.ประสานทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านกลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและวางแผนจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคส่วน พร้อมดูแลทุกครัวเรือนให้มียาน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า แม้ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ แต่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ.2562 - 2563 มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงได้สั่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ ภายใต้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามกฎหมายและแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดผ่านกลไกหลัก แก้ไขปัญหาภัยแล้งใน 3 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 1.กลุ่มพยากรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศปริมาณน้ำท่า และสถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บน้ำต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และประเมินปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำ 2.กลุ่มบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่วางแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และครอบคลุมการใช้น้ำทุกประเภททั้งการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงกำหนดแนวทางการระบายน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ 3.กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ บูรณาการฝ่ายพลเรือนหน่วยทหารและภาคเอกชน จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน ควบคู่กับการจัดหน่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง

นายบุญธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งจะได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเชิงพื้นที่อย่างรอบด้านใน 5 แนวทาง ได้แก่ 1) การทบทวนแผนเผชิญเหตุภัยแล้งระดับจังหวัด เพื่อวางแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานฝ่ายปกครองและหน่วยทหารในพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงน้ำ 2) การจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ โดยสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน พร้อมประสานโครงการชลประทาน การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง แนวทางรับมือให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยและสภาพพื้นที่ ทั้งการจัดทำแหล่งสำรองน้ำดิบ แผนการวางท่อประปา แผนการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำโดยตรง แผนการจัดสรรน้ำดิบ 3) การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตร โดยดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2563/64 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงกำหนดมาตรการลดผลกระทบกรณีไม่สามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร อีกทั้งประสานการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ที่การเกษตรและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อเติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด 4) การกำหนดแนวทางการใช้น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ เผื่อวังและคุมเข้มไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำดื่มใต้น้ำเสีย ควบคู่กับการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ำเสียตามหลัก 3 R (Reduce : Reuse : Recycle) รวมถึงสำรวจเส้นทางคมนาคมเลียบบคลอง ลำน้ำ หรือแม่น้ำ เพื่อวางแผนมาตรการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 5) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ทั้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ และมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ควบคู่กับการณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก



ใครได้ใครเสีย ?
ฝ่ายค้านเมิน >2
ชกฟอก ปมซื้อ
ขายตำแหน่งที่
กระทรวงเกษตรฯ



สก๊อปพิเศษ

16 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคิวต้อง ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้ง

โดย 10 รัฐมนตรี ที่พรรคร่วมฝ่าย ค้าน รวมถึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ และ พรรคไทยศรีวิไลย์ เข้าชื่อขอเปิดอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย

- 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
- 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกา
- 3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกา และ รมว.สาธารณสุข
- 4.นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง นายกา และ รมว.พาณิชย์
- 5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย
- 6.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ
- 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว. แรง งาน
- 8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม

ใครได้ใครเสีย? ฝ่ายค้านเมินชกฟอก ปมซื้อขายตำแหน่ง ที่กระทรวงเกษตรฯ





9.นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

10.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีชื่อ **“รัฐมนตรีธรรมนัส”** เพียงคนเดียวติดใญ่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจภายใต้ ข้อกล่าวหาซึ่งบประมาณของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เสนอให้มีการแต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาเป็นข้าราชการการเมือง โดยไม่คำนึงถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสม

ทั้งๆ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีเรื่องอื้อฉาวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ที่มีข่าวเป็นที่ครหากันไปทั่วว่ามีกริ่งเดินซื้อขายตำแหน่ง

โดยหน่วยงานที่ถูกพูดถึงในทางไม่เป็นมงคลมากที่สุด คือกรมชลประทาน ซึ่งมีตัวละครสำคัญคือ **“เสี่ย ก.”** คนสนิทนักการเมืองใหญ่ เป็นผู้เดินเกมอ้าง **“ผู้ใหญ่”** ติดต่อเจรจาวิ่งเต้นเรียกรับผล

ประโยชน์

ว่ากันว่าค่าวิ่งเต้นงานนี้ สูงแตะระดับพันล้านบาทเลยทีเดียว โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทำมาหากับกรมชลประทานมานานรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายในการซื้อตำแหน่งให้ข้าราชการที่ตัวเองสนับสนุน เพื่อหวังให้เข้ามาเอื้อประโยชน์ให้บริษัทตนเองสามารถผูกขาดรับงานจากกรมชลประทานได้แบบต่อเนื่องยาวนาน ขณะที่ เสี่ย ก. รับค่าหัวคิวเข้ากระเป๋ามาแล้วหลายสิบล้านบาท

แม้ภายหลังเกิดข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่ว **นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน** รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้

ทว่า ระหว่างที่สื่อมวลชนรวมถึงข้าราชการน้อยใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯ กำลังรอดูผลสรุปการตรวจสอบจากคณะทำงานชุดนี้ นายเฉลิมชัยได้ผลักดัน **นายประพิศ จันทร์มา** รองอธิบดีกรม

ชลประทานที่มีชื่อเป็นตัวเต็งมาตลอด ขึ้นแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผลสำเร็จ ทั้งที่นายประพิศเพิ่งขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมชลประทานได้แค่ปีเดียว มีอาวุโสน้อยกว่า **นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล** รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษา

ขณะที่รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายในรอบเดียวกันนี้ในส่วนกรมต่างๆ ที่แบ่งให้รัฐมนตรีช่วย 3 คน คือ ร้อยเอกธรรมนัส **นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์** และ **นายประภัตร โพธสุธน** ดูแลนั้น รายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ได้รับการเสนอจากร้อยเอกธรรมนัส และนางสาวมณัญญา ไม่มีปัญหาอะไรเป็นไปตามที่ 2 รัฐมนตรีช่วยดังกล่าวต้องการทั้งหมด ยกเว้นชื่อที่ได้รับการเสนอจากนายประภัตร ซึ่งสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับนายประภัตรที่มีศักดิ์ศรีเคยเป็นอดีต รมว.เกษตรฯ มาก่อน จนอาจทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นในการทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากทีก่อนหน้า



นี้ได้เคยมีปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง การรับซื้อ และแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กันมาแล้ว

จึงเป็นที่น่าเสียดายที่พรรคฝ่ายค้านปล่อยผ่าน ไม่มีการหยิบยกประเด็นปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ ขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะไม่เพียงแต่ทำให้คนทั่วไป และข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เองที่ติดตามการโยกย้ายแต่งตั้งในกระทรวงเกษตรฯ มาตลอด ไม่สามารถพึ่งพาฝ่ายค้านช่วยหาความกระจ่างผ่านทางกลไกระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

ในส่วนของนายเฉลิมชัยที่เป็น

รัฐมนตรีว่าการเอง ก็พลาดโอกาสในการใช้สภาฯ เป็นช่องทางในการชี้แจงเคลียร์ข้อครหาต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงเกษตรฯ ด้วยเช่นกัน

สุดท้ายก็คงได้แต่หวังพึ่งพา พลเอกประยุทธ์ ในฐานะนายกฯ เข้ามาสร้างความชัดเจน ไขข้อข้องใจให้สังคมว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯ มีการซื้อขายตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ตามที่มีเสียงร่ำลือกันจริงหรือไม่